

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 - BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN, KHÓA XXII**  
**về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021**

-----

Hội nghị lần thứ 4 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Quang, khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp ngày 16 tháng 12 năm 2020, đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 như sau:

**I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2020**

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016- 2020. Mặc dù còn khó khăn do biến đổi khí hậu, khắc nghiệt của thiên tai, dịch bệnh phát sinh đối với người và gia súc, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, sản xuất kinh doanh.... Nhưng dưới sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận, đoàn kết của đồng bào nhân dân các dân tộc trong huyện, chính vì vậy năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020, tổng số **70** chỉ tiêu, đến nay có **64/70** chỉ tiêu đạt và vượt (*47 chỉ tiêu đạt, 17 chỉ tiêu vượt*); **05** chỉ tiêu đạt từ 61% đến dưới 90%; **1** chỉ tiêu dừng hoạt động, không thực hiện được và làm bù bằng chỉ tiêu khác (*có biểu kèm theo*).

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 136.148/160.550 triệu đồng, đạt 86,4% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 84,8% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện và bằng 91,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu thuế và phí ước đạt 129.915/155.890 triệu đồng, đạt 85 % so với kế hoạch tỉnh giao, 83,3% so với kế hoạch của huyện và bằng 91,66% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách ước đạt 960.359 tỷ đồng đạt 116,5% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 115,8% so với kế hoạch của huyện và bằng 112% so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước là 309.012 triệu đồng. Ước giải ngân kế hoạch vốn đạt 100% kế hoạch (*đối với nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 100% so với số thu thực tế*).

Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2 triệu đồng, đạt 100,5% thực hiện kế hoạch năm 2020, giảm 10,73 triệu đồng so với năm 2019. Các chương trình, đề án; các cơ chế hỗ trợ của huyện, chính sách của tỉnh được triển khai có hiệu quả. Công tác chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả. Xã Tiên Kiêu đạt chuẩn nông

thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 9 xã; thực hiện Đề án 1 triệu tấn xi măng làm mới được 48,5km đường bê tông. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, các chính sách an sinh, xã hội tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,88%, hộ cận nghèo còn 5,77%<sup>1</sup>.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai thực hiện có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền tiếp tục đổi mới, quyết liệt và toàn diện; quan hệ đối ngoại được mở rộng, thực chất và hiệu quả hơn; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh.

Công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp tục thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số những hạn chế và nhiều khó khăn, thách thức, như: Việc học tập, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và xây dựng chương trình hành động để thực hiện ở một số nơi còn chung chung, mang tính hình thức; công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng bộ, chưa toàn diện. Công tác quản lý, phát triển đảng viên còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên ở một số Đảng bộ còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các ngành chuyên môn của huyện với cơ sở có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả chưa cao. Một số chỉ tiêu như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt kế hoạch đề ra; chỉ tiêu gỗ viên nén xuất khẩu, xuất khẩu lao động đạt thấp. Công tác nội chính phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lúc còn thiếu quyết liệt; tình trạng khai thác rừng trái phép vẫn còn diễn ra; công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản; kiểm soát dịch bệnh ở gia súc ở một số xã, thị trấn chưa tốt; vẫn còn xảy ra tình trạng san ủi, khai thác khoáng sản trái phép. Việc giải quyết đơn thư còn chậm, chưa quyết liệt. An ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn phức tạp đặc biệt là tội phạm cướp tài sản, đánh bạc, trộm cắp. Liên kết hợp tác, huy động đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn hạn chế chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao.

Ngoài nguyên nhân khách quan là do đại dịch Covid-19, tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp. Công tác lãnh đạo của một số cấp ủy đảng còn lúng túng, thiếu quyết liệt; năng lực công tác của một bộ phận cán bộ, công

<sup>1</sup> Tỷ lệ hộ nghèo  $1.409/28.887 = 4,88\%$ , hộ cận nghèo  $1.667/28.887 = 5,77\%$ .

chức còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Việc cụ thể hóa nghị quyết ở một số cơ sở chưa kịp thời, chưa sát với nhiệm vụ trọng tâm của huyện và thực tiễn tại địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình mới, có hiệu quả vào sản xuất đời sống hiệu quả chưa cao. Song, nguyên nhân chủ yếu đó là: Việc thu hút, tạo điều kiện để thu hút đầu tư vào sản xuất hàng hóa các sản phẩm có thế mạnh của huyện như cam, chè, chăn nuôi còn hạn chế. Công tác lập quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị thực hiện còn chậm, chất lượng thấp. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản ở một số xã, thị trấn chưa tốt, vẫn còn xảy ra tình trạng san ủi, khai thác khoáng sản trái phép<sup>2</sup>. Công tác quản lý và bảo vệ rừng chưa tốt, còn để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trên địa bàn xã Đông Thành. Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn của huyện với các sở ngành; phối hợp giữa các ngành của huyện với các xã, thị trấn chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa quyết liệt.

## II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021

### 1. Mục tiêu tổng quát

Chỉ đạo tổ chức thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; phát huy sức mạnh toàn dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, đảm bảo, toàn diện, sâu sát, cụ thể; tăng cường kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực. Phát huy có hiệu quả các nguồn lực thực hiện có hiệu quả 3 nội dung đột phá: *Đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và đô thị; Đột phá trong xây dựng nông thôn mới; Đột phá trong phát triển sản xuất hàng hóa cây có múi* và 05 chương trình trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là thực hiện lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới, xác định 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2021 (xã Liên Hiệp; Vô Điểm; Việt Hồng; Đồng Tâm). Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các sản phẩm chủ lực của huyện; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ngày càng ổn định, vững chắc; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt;

<sup>2</sup> Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 03 trường hợp: Kim Ngọc: 01, Hùng An: 01, Tân Thành: 01; 05 vụ vi phạm về khoáng sản đã được Công an huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 1. Trần Văn Thìn về hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép tại thôn Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, số tiền 2.000.000 đồng, tịch thu 5m<sup>3</sup> cát; 2. Trương Phát Phú về hành vi khai thác khoáng sản (Cát) trái phép, tại bờ sông con thuộc thôn Việt Hà, xã Việt Hồng với số tiền: 2.000.000 đồng; 3. Trần Văn Thái và Bùi Văn Công với số tiền 1.000.000 đồng; 4. Lê Văn Thú về hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép tại thôn Thọ Quang, Vĩnh Hào với số tiền 7.500.000 đồng; 5. Trần Nhật Tân có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực Sông Lô thuộc thôn Lung Cu, xã Quang Minh với số tiền 2.000.000 đồng, tịch thu 6m<sup>3</sup> cát.

đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

**2. Các chỉ tiêu chủ yếu** (Có biểu chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đính kèm).

**3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu**

**3.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch covid-19**

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng. Chủ động bố trí các nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình địa phương để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, nhất là người lao động, mất việc làm, thiếu việc làm và ngành dịch vụ.

**3.2. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị**

Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện sát với tình hình thực tiễn địa phương; quán triệt, học tập và triển khai đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tới các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, phát huy tính sáng tạo và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc nêu gương, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2025, quy hoạch cán bộ quản lý cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra của cấp ủy, các ngành, các địa phương; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra ở những lĩnh vực, những khâu dễ nảy sinh tiêu cực, những nơi có dư luận bức xúc.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả của mô hình “Tổ Dân vận” ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện. Hướng dẫn các cơ sở hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tổ chức các lễ hội theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở, nhất là âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để hoàn thành đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, huy động và bố trí nguồn lực theo hướng tập trung, trọng điểm để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án ban hành; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện (*huyện Bắc Quang được tỉnh chọn diễn tập đầu tiên của tỉnh trong năm 2021*), diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án Huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ đạo việc xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp giữa các cơ quan khối Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

### **3.3. Về phát triển kinh tế**

Tập trung lãnh đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Chỉ đạo quyết liệt các Đề án, chương trình trọng tâm về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tập trung đẩy mạnh đầu tư thâm canh, đưa giống mới có năng suất tốt vào sản xuất. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị thu hoạch trên ha đất trồng cây hàng năm. Thực hiện có hiệu quả Đề án của tỉnh về cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu nâng cao thu nhập cho nông hộ giai đoạn 2020-2025 và Đề án phát triển bền vững cây có múi, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục sản xuất cam, chè theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc hữu cơ, mở rộng diện tích sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap và rau công nghệ cao, nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; liên kết trong sản xuất, chuỗi khép kín. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng.

Tập trung chỉ đạo khuyến khích phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại để phát triển chăn nuôi hàng hóa; bình tuyển đàn trâu cái làm giống. Đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng đội ngũ cán bộ thú y viên cơ sở. Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, phát hiện và khống chế dịch bệnh.

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới; năm 2021 xây dựng 4 xã<sup>3</sup> đạt chuẩn nông thôn mới; xã Đồng Yên là xã Nông thôn mới kiểu

<sup>3</sup> Vô Điểm, Việt Hồng, Liên Hiệp, Đồng Tâm

mẫu; xã Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo là xã nông thôn mới nâng cao; 20 thôn nông thôn mới. Tiếp tục chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn các chủ thể kinh tế tham gia. Phân đấu hoàn thành 3 sản phẩm OCOP đạt 3-5 sao cấp tỉnh<sup>4</sup>.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn. Tập trung thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; san ủi mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép và các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Chỉ đạo tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai xây dựng, từng bước đưa vào hoạt động; thu hút đầu tư sản xuất vào các Cụm công nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV (thị trấn Việt Quang); tiêu chí đô thị loại V đối với thị trấn Vĩnh Tuy, xã Tân Quang, xã Hùng An. Hoàn thành và phê duyệt điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch xây dựng trung tâm huyện Bắc Quang; Xây dựng chương trình phát triển đô thị của thị trấn Vĩnh Tuy và xã Tân Quang; Lập Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới An Bình, xã Việt Vinh. Thực hiện tốt kiểm tra, quản lý chất lượng các công trình xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Triển khai quy hoạch, đầu tư nâng cấp, cải tạo vườn hoa trung tâm huyện Bắc Quang, từng bước nâng cấp, rải thảm asphalt các tuyến đường nội thị thị trấn Việt Quang. Tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm ngay từ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng mạng lưới bán lẻ và phát triển các chợ nông thôn. Triển khai kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trung tâm huyện và một số xã<sup>5</sup> trên địa bàn huyện. Phối hợp tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người tiêu dùng. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phân đấu vượt kế hoạch thu ngân sách. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hợp lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện; phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội.

#### **4. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội**

Tập trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học. Duy trì và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập, nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cao tiêu chí trường THCS chất lượng cao đối với Trường Trung học cơ sở

<sup>4</sup> chè Độ Khoa, chè Tương Mai, mít cam ta, dầu lạc, thịt trâu gác bếp Hải Khang

<sup>5</sup> chợ Đồng Yên; nâng cấp, mở rộng chợ Vô Điểm, Đồng Tâm, Việt Hồng, Liên Hiệp, Bằng Hành

Lương Thế Vinh; xây dựng 07 trường trực thuộc đạt chuẩn quốc gia<sup>6</sup>. Phát huy vai trò hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập.

Duy trì, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch thu hút đầu tư khu du lịch, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được công nhận. Đẩy mạnh các giải pháp tiến độ xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với phát triển được liệu Tân Sơn, thị trấn Việt Quang; lập Đề án phát triển khu du lịch sinh thái, văn hóa Đức Xuân. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trang thông tin điện tử, đài truyền thanh không dây, trang fanpage trên Facebook của huyện Bắc Quang, làm cho văn hóa thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển sản xuất trong hoạt động kinh tế.

Thực hiện tốt các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động từ thiện, nhân đạo để chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định.

### **5. Về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác đối ngoại và hợp tác**

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng, củng cố lực lượng; hoàn thành công tác tuyển quân bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng. Chỉ đạo làm công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Quy hoạch, thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp cho xã Đồng Tâm, xã Hùng An và xây dựng đề án xây dựng Sở Chỉ huy trong căn cứ chiến đấu. Xây nhà làm việc cho quân sự và công an cho 9 xã<sup>7</sup>.

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

<sup>6</sup> Mầm non Việt Vinh, Mầm non Việt Hồng, Mầm non Liên Hiệp, Tiểu học Tiên Kiều, Tiểu học Vĩnh Hào, Tiểu học Cầu Ham, THCS Tiên Kiều.

<sup>7</sup> dự kiến các xã Tân Lập, Tân Thành, thị trấn Việt Quang, thị trấn Vĩnh Tuy, Thượng Bình, Bằng Hành, Đồng Tâm, Việt Hồng, Việt Vinh

nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong năm.

Nắm chắc tình hình liên quan đến tôn giáo, sự tác động xâm nhập của các loại tà đạo, đạo lạ vào địa bàn; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái pháp luật. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phối hợp các sở, ngành của tỉnh tạo điều kiện đưa các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư vào các dự án trên địa bàn huyện.

### III- Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện, Các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

2. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân huyện, các ban xây dựng đảng Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

4. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện các chỉ tiêu năm 2020.

Nghị quyết này được phổ biến đến các Đảng bộ, chi bộ.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đồng chí **Trần Quang Minh**, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
- Các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 11 (theo Quyết định số 198-QĐ/TU),
- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện,
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,
- Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Trang thông tin điện tử huyện,
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M HUYỆN ỦY**

**BÍ THƯ**



**Hà Việt Hưng**



**BIỂU CHI TIẾT NGHỊ QUYẾT NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ/HU ngày 18/12/2020 của Huyện ủy Bắc Quang)

Năm 2021

ST T	Chi tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đến năm 2025	Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đến năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch tỉnh giao	Kế hoạch của huyện	Năm 2021		Ghi chú
								So sánh mục tiêu 2021 với mục tiêu 2020 (%,+,-)	So sánh kế hoạch 2021 với thực hiện 2020 (%,+,-)	
1	<b>CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI</b>	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11
1	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	60	40	40,2		43,2	108,00	107,46	
2	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội	Tỷ đồng	11.878	2.512,0	3.014		3.912	155,73	129,79	
3	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	250	160,55	136,15	143,7	146,67	91,35	107,73	
	<i>Trong đó: Thuế và phí</i>	Tỷ đồng	237	155,89	129,92		140,62	90,20	108,24	
4	Tỷ lệ đô thị hóa	%	35		14,7		19,2		130,61	
5	Giá trị sản xuất/ha đất canh tác	Triệu đồng	73	70,3	70,3		70,8	100,71	100,71	
6	Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp	%	35	33	33,0		33,5	101,52	101,52	
7	Thu hút khách du lịch	Nghìn lượt người	150	70	70		85	121,43	121,43	
8	Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm	%	2	2	1,54	1,0	2,0	100,00	129,87	
9	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới	Xã	12	1	1	4	4	400,00	400,00	Các xã: Vô Diêm, Việt Hồng, Liên Hiệp, Đông Tâm
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao	Xã	3		3		2	66,67	66,67	Vĩnh Phúc; Vĩnh Hảo
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu	Xã	2		1		1	100,00	100,00	Xã Đông Yên
10	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	65	59	59	60,0	60,0	101,69	101,69	
11	Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia	%	70	43,58	43,58	52,6	52,6	120,61	120,61	
	Tỷ lệ trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo tiêu chí nông thôn mới	%	100		59,0		71,8	121,69	121,69	
12	Giữ tỷ lệ che phủ rừng	%	65,1	65,1	65,1	66,4	66,4	102,00	102,00	
13	Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	
13.1	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh	%	99	99	99	92,78	99	100,00	100,00	
14	Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị	%	90	99,9	99,7		80	80,08	80,24	
15	Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự	%	95		95		95	95,00	95,00	
16	Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên	%	90		90		90	90,00	90,00	
17	Tỷ lệ đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên	%	95		95		95	95	100,0	